

สำเนา

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และฉบับแก้ไขวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดีขึ้นไป ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจตุชัย มณีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ บัญชีรายชื่อฯ ให้ใช้ตามระดับผลการประเมินดีเด่น, ดีมาก ตามแบบ ป.ม.๔ ของแต่ละหน่วยงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางรุ่งนภา แสนคำปิ่น)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)
โรงพยาบาลแม่อน

ระดับดีเด่น

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	น.ส.สายฝน ปัญญาฟู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2	น.ส.ปิยาพัชร มีศักดิ์	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
3	น.ส.เกศริน อุดหนุน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4	น.ส.ยุพาพร คุณรส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5	น.ส.อัญชลี พูลทาจักร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6	นางนภภรณ์ ขำเนตร	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
7	นายณัฐจักร์ สุทธิ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
8	น.ส.ดาริกา พริ้งลำภู	เภสัชกรชำนาญการ
9	นางสายสวาท มาลิ่งค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10	น.ส.เพ็ญนภา ชื่นธรรม	นายแพทย์ชำนาญการ
11	น.ส.นิตยา จักรแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12	นางบุษบา วงศ์นาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13	นางทิพย์อุษา ชำนาญยุทธ	จพ.วิทยาศาสตร์ชำนาญาน
14	นางลินดา อินพรหม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15	นางกานดา ชัยสาร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16	นางจตุพร จินตนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17	น.ส.นภัสสร วาทกานต์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
18	น.ส.อนุสรรา แสนสุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19	นายกิตติพงษ์ ทิมพุดมิ	นายแพทย์ชำนาญการ

ระดับดีมาก

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นางราตรี อินเต้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2	นางมยุรี ศรีโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3	นางปาริชาติ กริชนิกรกุล	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
4	น.ส.ธัญววรรณ จารุจारी	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5	น.ส.ชวพันธ์ แก้วมา	เภสัชกรปฏิบัติการ
6	น.ส.กนกนวล ยานะปา	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญาน
7	น.ส.นงเยาว์ ประภามณฑล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ระดับดีมาก (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
8	นางพัชนี สุจิวงาม	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
9	น.ส.จิตต์อารี จินะใจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
10	น.ส.จันทร์แรม พรมนวล	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
11	นางจารุพันธ์ เกียรติประภาพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
12	นางรัชดาภรณ์ กาวีวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13	น.ส.เพ็ญศรี อุทรา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14	นางภาวิณี ปาลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15	นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
16	นางปัทธิดา ใจบาล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17	นางพิมพ์พรรณ ภิวงศ์งาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18	นางอารีย์รัตน์ คัมภีระ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19	น.ส.สิริธร หวังเกียรติกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

